

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ			
	นโยบายข้อ ๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์				<p>วิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ดำเนินการในพื้นที่โครงการหลวง ๓๘ ศูนย์/สถานี ๕ จังหวัด พื้นที่ขยายผลโครงการหลวง ๒๙ แห่ง ใน ๒๔ อำเภอ ของ ๗ จังหวัด พื้นที่ขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่น ๑๑ พื้นที่ ๓ จังหวัด พื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง ๙๒ พื้นที่ ๓๐ อำเภอ ใน ๗ จังหวัด พื้นที่โครงการรักษาน้ำ ๑๑ แห่ง ๗ จังหวัด เป้าหมายเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ๗๒,๐๐๐ ราย</p> <p><u>ผลการดำเนินงาน</u> เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ๔๑,๗๗๙ ราย</p> <p>เสริมสร้างและพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นอุทยานการเรียนรู้ด้านการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งบทเรียนจากประสบการณ์และความสำเร็จของโครงการหลวง งานวิจัยและการพัฒนาบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ความหลากหลายทางชีวภาพ พรรณพืช และความรู้ทางการเกษตรด้านต่างๆ รวมถึงพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในระดับ</p>	๑๑๗,๙๕๔,๑๓๑.๗๔	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
						๖๒,๕๙๒,๘๔๔.๐๗	

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การ สั่งการของ นายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับ รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย หรือแผนพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ			
					<p>นานาชาติ โดยเพิ่มพรรณไม้และต้นไม้ใหญ่ให้เป็นอุทยานแห่งความสวยงามและความร่มรื่นปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีคุณภาพพร้อมให้บริการในระดับสากล และปรับปรุงการให้บริการและกิจกรรมที่สร้างความประทับใจและมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ</p> <p><u>เป้าหมาย</u> มีประชาชนและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมปีละ ๗๔๕,๐๐๐ คน</p> <p><u>ผลการดำเนินงาน</u> มีประชาชนและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมจำนวน ๕๙๕,๗๒๙ คน</p>		

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การ สั่งการของ นายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับ รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย หรือแผนพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินการ  แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ			
	นโยบายที่ ๘ การ พัฒนาและส่งเสริม การใช้ประโยชน์จาก วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ นวัตกรรม				<p>ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา มีเป้าหมาย</p> <p>๑) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตข้าว และพืชไร่บนพื้นที่สูง พื้นฟูแหล่งอาหารและความ หลากหลายทางชีวภาพ</p> <p>๒) เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตเกษตร จำนวน ๑๘ โครงการ ได้แก่ กาแฟ องุ่น เสาวรสหวาน อาโวคาโด ไม้ดอก ผัก ปศุสัตว์ เหมป เป็นต้น</p> <p>๓) เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จำนวน ๘ โครงการ ได้แก่ ศึกษารวบรวม และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากพืชสมุนไพรและยา พื้นบ้าน ชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการ ปลูกพืชเพื่อลดสารเคมีบนพื้นที่สูง พัฒนาชุมชน ต้นแบบโครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้ ได้อย่างยั่งยืน เป็นต้น</p> <p>๔) เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ภายใต้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๘ โครงการ</p> <p>๕) แผนงานวิจัยด้านการตลาดของสินค้าบนพื้นที่สูงและ การพัฒนาความเข้มแข็งของระบบงานวิจัย ๕ โครงการ</p> <p>ผลการดำเนินงาน การวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รวม ๔๒ โครงการ ได้ดำเนินการวิจัยและมีผลการเบิกจ่าย งบประมาณแล้ว จำนวน ๔๒ โครงการ</p>	๕๕,๙๙๑,๓๕๐.๗๖	

- หมายเหตุ :
๑. ข้อมูลเริ่มตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗) โดยให้กระทรวงจัดทำข้อมูลในภาพรวม มิใช่ข้อมูลในภารกิจของหน่วยงานระดับกรม ยกเว้นสำนักนายกรัฐมนตรี
  ๒. จัดทำเป็น Microsoft Word ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๔
  ๓. เผยแพร่ลงเว็บไซต์ของกระทรวง โดยใช้กำหนดชื่อพื้นที่หน้าเว็บไซต์ว่า “รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล” และกำหนดชื่อหัวข้อย่อภายใต้พื้นที่ดังกล่าวว่า “รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และการสั่งการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี”